

### โครงการ "อบรมการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์"



3 - 4 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดโครงการ "อบรมการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์" รุ่นที่ 3 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คุณอรสาร ภาวิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์วิทยากรของหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรม และเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำ และเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์



ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มีการบรรยายในหัวข้อ "ธุรกิจและการประกอบการยุคดิจิทัลและการบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจทางการเกษตร" โดยอาจารย์ปรกรณ์ อุดมธนะสารสกุล อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ และอาจารย์สุชีรา ขยาย





### อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำ Youtube Channel และ Online Content ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน"



4 - 5 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำ Youtube Channel และ Online Content ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อออนไลน์เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสู่สาธารณะ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำ YouTube Channel และพัฒนาทักษะในการทำ Online Content โดยมีคุณณิศร เดชะประทุมวัน ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น และอาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากร

### การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร MJUCC Networking Focus Group



1 ธันวาคม 2563 นายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี และนางภาวิณี จีปุคำ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร MJUCC Networking Focus Group ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะทำงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมส่งเสริมให้เกิดการวางแผน สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ให้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย





### อบรมเชิงปฏิบัติการ PLO และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

8 - 9 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLO และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญเป็น ณ ห้อง MBA1 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLO) และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้



### พิธีเปิด "งานดอกไม้งาน ณ ฟาร์มแม่โจ้"

9 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์นนท์ ปันเงิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิด "งานดอกไม้งาน ณ ฟาร์มแม่โจ้" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564



© MAEJO UNIVERSITY. Photo credit goes to the faculty of business administration.





### "โครงการพัฒนานักธุรกิจ SME สู่แนวคิด Startup ทางการเกษตร"



ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดโครงการพัฒนานักธุรกิจ SME สู่แนวคิด Startup ทางการเกษตร เพื่อพัฒนาและสนับสนุนนักธุรกิจ SME ในกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 60 ท่าน ที่เป็นกลุ่มลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้สนใจเกษตรกรผู้สนใจธุรกิจ Startup ให้สามารถต่อยอดธุรกิจ สู่แนวคิด Startup ทางการเกษตรและใช้เครื่องมือเพื่อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ได้ โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานเกษตรแนวใหม่ที่ประสบความสำเร็จ (I Love Flower Farm) การให้ความรู้ในโรงเรียนเห็ดอัจฉริยะ การเลี้ยงปลาในระบบปิด การปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas การวิเคราะห์ทางการเงิน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ ช่องทางการตลาดสมัยใหม่ จาก Offline สู่ Online และการเลือกเครื่องมือเพื่อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ และการทำ Online Content เพื่อให้สามารถเปิดร้านออนไลน์ขายสินค้าได้จริง





### เจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8



คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 (The 8th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors) "ทิศทางการส่งเสริมการค้า และการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี อัจฉริยะในยุค Virtual and VUCA World" ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ผ่านระบบZOOM

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับผลงานของ ผศ.ดร.ดลยา ไชยวงศ์ ผศ.ดร.สัตยา ตันจันทรพงศ์ และผศ.ดร.กุลชญา แวนแก้ว เรื่อง "อิทธิพลของคุณภาพของการสอบบัญชีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล **"Best Paper"**

### โครงการ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบบุคลากร"



23 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สूरียจรัส เตชะตันมืนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมด้วยผู้บริหาร บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบบุคลากร" เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมพยมัคมาเมรินทร์ ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ





### กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT-QMS



23 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT-QMS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน CUPT-QMS ณ ห้อง MBA1 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ

1. การบรรยายหัวข้อ "ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปี กับ ระบบประกันคุณภาพ CUPT-QMS" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CUPT-QMS

### รับมอบกระเช้าสวัสดิปีใหม่ 2564



25 ธันวาคม 2563 ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่โจ้ มอบกระเช้า



30 ธันวาคม 2563 ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ มอบกระเช้า และประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา





### ประมวลภาพแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563



โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพดี กระชับความสัมพันธ์ที่เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งการแข่งขันกีฬาบุคลากรดำเนินงานโดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพดี แข็งแรง สร้างความสามัคคีในกลุ่มคณะและหน่วยงานภายใน อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐได้ออกกำลังกายอีกด้วย โดยคณะบริหารธุรกิจได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาในหลายประเภท ทั้งการแข่งขันแบดมินตัน วิ่งรอบมหาวิทยาลัยเชื่อมใจบุคลากร ว่ายน้ำ และเปตอง